

พบกับนักแสดงชั้นนำมากกว่าหนึ่งพันชีวิตที่ โอเชียน ปาร์ค ซัมเมอร์ คาร์นิวัล



หุ่มนกว่า 37 ล้านเหรียญช่งงกับการเนรมิตประสการณั้หน้าร้อนสุดพิเศษตั้งแต่กลางวันยันกลางคืน และร่วมชิ่งรางวัลล่งเรือสำราญหุ่หมู่เกาะแคริบเบียน จำนวน 2 ที่นั้

โอเชียน ปาร์คจัดเทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดในชื่อ ซัมเมอร์ คาร์นิวัล (Summer Carnival) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนถึง 2 กันยายนนี้ นำเสนอขบวนพาเหรดจั้วแห่งสมุทรแคริบเบียนฤดูร้อน (Caribbean Summer Parade) และขบวนพาเหรดจั้วแห่งสมุทรแคริบเบียนฤดูร้อนยามค่ำคืน (Caribbean Summer Night Parade) ชึ่งประกอบไปด้วยชีวิตใต้ทะเลลึก ชีวิตในป่าใหญ่ และอนาจักรนกเป็นริ้หลัก โดยการแสดงต่งๆ จะมีขึ้นทุกช่วโมง โดยนักแสดงผู้มีชื่อในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดส์ และนักแสดงอีกคับคั่งที่จะมาร่วมการแสดงในชื่อ วิว่า สเปกตาคิวลาร์ (Viva Spectacular) และทีมนักระบำใต้น้ำระดับชาติแคนาดาจะมาเยือนช่งงพร้อมกับการแสดงในชื่อ อควา คาลิโดสโคป (Aqua Kaleidoscope) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมเฉลิมฉลองฤดูร้อนไปกับนักแสดงชั้นนำร่วมพันชีวิตจากทั้ทุกมุมโลก

ลีโอ คัง ประธานบริหารโอเชียน ปาร์ค กล่าวว่ “โอเชียน ปาร์ค หุ่มนงบประมาณมากกว่า 37 ล้านเหรียญช่งงเพื่อเทศกาลซัมเมอร์ คาร์นิวัลในปีนี้ เราเชิญนักแสดงมากความสามารถมากกว่าร้อยคน รวมถึงนักแสดงเจ้าของรางวัลต่งๆ จากทั้โลกเพื่อแสดงโชว์ให้กับแขกของเราทุกช่วโมง ส่วนพาเหรดใหญ่ก็ประกอบไปด้วยเสื้อผ้าตระการตา หุ่นเชิดขนาดยักษ์ และโปรดักชันต่งๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความใส่ใจในทุกรายละเอียด เราตั้งตารอที่จะมอบประสการณั้ฤดูร้อนครั้งใหม่ และทำให้งานครั้งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งทีห้ามพลาดสำหรับฤดูร้อนของปีนี้”

ผู้เข้าชมจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการมาของเหล่านักแสดง รวมทั้งเอบอน เกรย์แมน (Ebon Grayman) นักแสดงกายกรรมจาก เซิร์ค ดู โซเลย์ เจ้าของประสการณั้การแสดง 13 ปี เช่นเดียวกับเชมิคา แคมป์เบลล์ (Shemika Campbell) เจ้าของฉายาราชีนั้แห่งการเล่นลิมโบ เจ้าของ 3 สถิติจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดส์ เช่นเดียวกับนักแสดงมากความสามารถอีกมากมายในโชว์ วิว่า สเปกตาคิวลาร์ ณ แอปพลอส พาวิลเลียน (Applause Pavilion) ในขณะที่เดียวกันโชว์ อควา คาลิโดสโคป ณ โอเชียน เธียเตอร์ (Ocean Theatre) จะแสดงการเต้นบัลเลต์ในน้ำสุดสง่างามโดยทีมนักระบำใต้น้ำระดับชาติจากแคนาดาทีจะทำให้ท่านต้องประทับใจในการแสดงทีผสมผสานกับจังหวะดนตรีได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนั้นยังมี วิสเกอร์ส เวท แอนด์ โฟม แบช (Whiskers Wet & Foam Bash) ขวัญใจเด็กๆ ทีกลับมาอีกครั้ทีทำเรือวิสเกอร์ส พร้อมกับน้ำพุหลากสีและอุโมงค์มาน้ำ ให้ครอบครัวได้คลายความ

ร้อนและเพลิงเพลิงไปพร้อมกัน นอกจากนั้นท่านยังสามารถชมการแสดงบนถนนทั่วทั้งสวนสนุก อาทิเช่น กาโปเอ
ยร์ราสูตรทรงพลัง การแสดงตีกลอง สตริทแดนซ์ และเหล่านักแสดงในชุดสัตว์หิมคาร์นิวัลที่จะช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ฤดูร้อนอันน่าประทับใจ

นอกจากการแสดงที่หลากหลายแล้ว ร้านอาหารของสวนสนุกและซุ้มอาหารยังเตรียมอาหารสไตล์ฤดูร้อนมากกว่า
ร้อยเมนูซึ่งประกอบไปด้วยอาหารจีนโดยเชฟมิซลินสตาร์ จาง ควอกคัง (Chan Kwok-keung) เช่นเดียวกับเมนู
อาหารและเครื่องดื่มสไตล์แคริบเบียนที่ถูกคัดสรรมาโดยเฉพาะ นอกเหนือไปจากนั้นแล้วยังมีสินค้าพรีเมียม
พรีเมียมของฤดูร้อน เช่น หมวกในธีมสัตว์แบบใหม่ล่าสุด ผ้ามัดย้อม และกระเป๋าถือน่ารักให้ได้เลือกสรร เพื่อได้สัมผัสกับ
ช่วงฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจ และท่านยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมการพิมพ์หน้ารูป
สัตว์ป่าที่อควาซิตี เพื่อพบปะกับศิลปินพิมพ์หน้ามืออาชีพในแบบที่ไม่ซ้ำใคร และร้านค้าสตีกเกอร์เทพต่างๆ ให้
เลือกสรรอีกมากมาย

นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันถ่ายรูปบนอินสตาแกรม เพื่อชิงรางวัลสุนัขเกาะแคริบเบียน
ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป สิ่งที่ต้องทำเพียงแค่อัพโหลดภาพความทรงจำสุดพิเศษของซัมเมอร์ คาร์นิมอล
ที่โอเชียน ปาร์คพร้อมกับแคปชั่นและแฮชแท็กสุดครีเอทีฟ ผู้ชนะจะได้รับรางวัลท่องเที่ยวเรือสำราญไปกับรอยัล แคริบ
เบียน ครุซ (Royal Caribbean Cruise) และตั๋วเครื่องบินจากรอยัล แคริบเบียน ครุซ ฮองกง (Royal Caribbean
Cruise Hong Kong) ร่วมกับโอเชียนปาร์ค (รวมมูลค่าแพ็คเกจประมาณ 80,000 เหรียญฮ่องกง) สำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติมของการแข่งขันถ่ายรูป สามารถดูได้ที่โซเชียลมีเดียของโอเชียน ปาร์ค

ผู้เข้าชมสามารถเข้าเยี่ยมชมโอเชียน ปาร์คโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 20:30 น. ถึง 2
3:00 น. เพื่อเข้าร่วมปาร์ตี้ดนตรี เบิร์นนิ่ง บีทส์ (Burning Beats) และเพลิงเพลิงไปกับอาหารและเครื่องดื่มได้ที่
เลคไซด์ ซิลล์ (Lakeside Chill) ร้านอาหารเนปจูน'ส (Neptune's Restaurant) อควา เบเกอรี่ (Aqua Bakery)
หรือไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่วอเตอร์ฟรอนท์ กิฟท์ส (Waterfront Gifts).